
เรื่องเสร็จที่ ๑๑๗/๒๕๒๙ 

(ไม่รับพิจารณา) 
 

ที่ กม. ๑๕๒๗/๒๕๒๙ การไฟฟ้านครหลวง 
ถนนจักรเพชร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 

 

๒๕ มีนาคม ๒๕๒๙ 

 

เร่ือง  ขอระงับการพิจารณาปัญหาการใช้ที่ดินที่เวนคืน 

 

เรียน  เลขาธกิารส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อ้างถึง  ๑. หนังสอืของการไฟฟ้านครหลวงที่ กม. ๒๖๘/๒๕๒๙  
ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๒๙ 

๒. หนังสอืส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ นร. ๐๕๐๑/๑๖๒๙  
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ์๒๕๒๙ 

 

ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวงที่อ้างถึง ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
ให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินที่เวนคืนเพื่อสาธารณประโยชน์อื่น และ ต่อมาส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือตามที่ อ้างถึง ก าหนดให้มีการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย 
เพื่อพิจารณาปัญหาดังกล่าวในวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๒๙ นั้น 

 

การไฟฟ้านครหลวงได้ให้ผู้ แทนไปชี้ แจงข้อเทจ็จริงประกอบการพิจารณาตาม
ก าหนดดังกล่าวแล้วได้รับทราบจากการพิจารณาในที่ประชุมว่ากรมโยธาธิการเป็นเพียงผู้ดูแล
สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและที่ดินบริเวณใต้สะพานเท่านั้น แต่ไม่มีอ านาจในการ
อนุญาตให้ใช้ที่ดินได้ ซึ่งเป็นเร่ืองที่การไฟฟ้านครหลวงจะต้องพิจารณาและขออนุญาตจากผู้มี
อ านาจต่อไป คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงยังไม่จ าเป็นต้องพิจารณาปัญหาที่การไฟฟ้านครหลวงขอ
หารือ ฉะนั้น การไฟฟ้านครหลวงจึงขอระงับการพิจารณาปัญหาดังกล่าวไว้ก่อน หากมีปัญหาข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับเร่ืองนี้ ต่อไปประการใด การไฟฟ้านครหลวงจึงจะขอทบทวนมาอีกคร้ัง และ
ขอขอบคุณที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความอนุเคราะห์ด้วยดี 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(นายอนันต์  อติลักษณะ) 
รองผู้ว่าการ ท าการแทนผู้ว่าการ 

 

 



ส านักงานกฎหมาย 
โทร. ๒๒๑๗๘๒๗ 
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             เรื่องเสร็จที่ ๑๐๐/๒๕๒๓

ที่ กม. ๑๕๒๓ /๒๕7๒๕                                          การไฟฟ้านครหลวง

ถนนจักรเพชร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
๒๕ มีนาคม ๒๕๒๕
เรื่อง ขอระงับการพิจารณาปัญหาการใช้ที่ดินที่เวนคืน
เรียน เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อ้างถึง ๑. หนังสือของการไฟฟ้านครหลวงที่ กม. ๒๒๕/๒๕๒๕
ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๒๓
๒. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ นร. ๐๕๐๑/๑๒๒๕
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕

ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวงที่อ้างถึง ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
ให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินท
             ี่เวนคืนเพื่อสาธารณประโยชน์อื่น และต่อมาสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือตามที่อ้างถึง กําหนดให้มีการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย
เพื่อพิจารณาปัญหาดังกล่าวในวันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ นั้น

การไฟฟ้านครหลวงได้ให้ผู้แทนไปชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาตาม
กําหนดดังกล่าวแล้วได้รับทราบจากการพิจารณาในที่ประชุมว่ากรมโยธาธิการเป็นเพียงผู้ดูแล
สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและที่ดินบริเวณใต้สะพานเท่านั้น แต่ไม่มีอํานาจในการ
อนุญาตให้ใช้ที่ดินได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่การไฟฟ้านครหลวงจะต้องพิจารณาและขออ
             นุญาตจากผู้มี
อํานาจต่อไป คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงยังไม่จําเป็นต้องพิจารณาปัญหาที่การไฟฟ้านครหลวงขอ
หารือ ฉะนั้น การไฟฟ้านครหลวงจึงขอระงับการพิจารณาปัญหาดังกล่าวไว้ก่อน หากมีปัญหาข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปประการใด การไฟฟ้านครหลวงจึงจะขอทบทวนมาอีกครั้ง และ
ขอขอบคุณที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความอนุเคราะห์ด้วยดี

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ อติลักษณะ)

รองผู้ว่าการ ทําการแทนผู้ว่าการ
             [END PAGE 1]
             สํานักงานกฎหมาย
โทร. ๒๒๑๓๐๓๕๒๐
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